

ทัศนคติที่มีต่อกลุ่มอิทธิพลและพรรคการเมือง

ทัศนคติที่มีต่อกลุ่มอิทธิพล

การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ เรื่องอำนาจอธิปไตย เป็นของประชาชน จากความเชื่อในเรื่องนี้ทำให้เกิดแนวความคิดในการจัดระบบการปกครองตนเองของประชาชนขึ้น การปกครองระบบนี้หมายถึงการบริหารประเทศโดยมติหรือความเห็นชอบของประชาชน แต่เนื่องจากประชาชนทุกคนไม่สามารถจะมาตกลงนโยบายในการบริหารประเทศโดยพบประปรอม ฟันในสถานที่เดียวกันได้ จึงต้องใช้วิธีเลือกตัวแทนเข้ามาตกลงนโยบายแทนการประชุมคนทั่วประเทศ โดยกำหนดสัดส่วนของตัวแทนกับจำนวนประชาชน ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยกำหนดว่าประชาชนหนึ่งแสนห้าหมื่นคนสามารถเลือกตัวแทนได้หนึ่งคน การจัดการปกครองในลักษณะดังกล่าว จึงกลายเป็นการปกครองของมหาชน โดยที่ตัวแทนของประชาชนจะมาร่วมกันตกลงนโยบายการบริหารและเลือกกันขึ้นเป็นผู้บริหารประเทศอีกทีหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าประชาชนเป็นผู้ให้ความยินยอมในการกำหนดนโยบาย จึงทำให้เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศจะต้องถือว่า เมื่อใดที่ประชาชนไม่พอใจในนโยบายและการบริหารงานของรัฐแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนชุดผู้ปกครองด้วยการเลือกตั้งตัวแทนขึ้นใหม่ตามวิถีทางของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อย่างไรก็ตามในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือได้รับเอกราชใหม่ ๆ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงคุณค่าของการเข้าร่วมในกระบวนการทางการเมืองของประเทศ การรวมกลุ่มทางการเมืองและการคัดเลือกตัวแทน เพื่อให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก แม้ว่าในบางประเทศชนชั้นปกครองซึ่งเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย จะได้พยายามชักจูงให้ประชาชนมีความสนใจในระบบการเมืองและพยายามดึงให้เขามามีส่วนในกระบวนการทางการเมืองก็ตาม แต่ก็ไม่ได้รับการสนองตอบจากประชาชนนัก เพราะประชาชนโดยทั่วไปยังเห็นว่าการบริหารราชการเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งประชาชนพลเมืองไม่ควรจะต้องรับรู้หรือเกี่ยวข้องกับควย แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าประชาชนในชาติไม่สนใจระบบการปกครองและไม่เอาใจใส่ในเรื่องการเมืองแล้ว การปกครองระบอบประชาธิปไตยย่อมจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก

การที่จะให้ประชาชนสนใจในระบบการเมืองของประเทศนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยสถาบัน

และกลไกทางการเมืองหลายประการเข้าช่วยเหลียว สลายแค้นและกลไกทางการเมือง เมืองกึ่งกลางที่สำคัญส่วนหนึ่งไ้แก่กลุ่มอิทธิพล และพรรคการเมือง

กลุ่มอิทธิพลคือ กลุ่มและสมาคมต่าง ๆ ซึ่งมีใช้พรรคการเมือง ซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์โดยตรงในทางการเมืองที่จะเป็นรัฐบาล แต่เป็นกลุ่มวงถ่วงหรือบุคคลที่พยายามรักษามวลประโยชน์ของคน สมาคมเหล่านี้อาจทำหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนโดย เสนอความคิดเห็น ของสมาชิกของสมาคมต่อองค์การ-รัฐบาลหรืออาจใช้อิทธิพลบีบบังคับรัฐบาลให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะที่เดียวกัน กลุ่มอิทธิพลเหล่านี้ก็จะให้คำปรึกษาแก่รัฐบาล อาจจะใช้อำนาจในฐานะเป็นองค์อำนาจขององค์การรัฐบาล ในบางครั้งอิทธิพลของกลุ่มอิทธิพล อาจจะมีมากจนสามารถควบคุมการปฏิบัติงานบางประการขององค์การรัฐบาลได้ ลักษณะของกลุ่มอิทธิพลแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ^๒

๑. กลุ่มผลประโยชน์ หมายถึงกลุ่มซึ่งมีสิ่งล่อใจมีสินบนที่จะได้หรือจะเสียหายบางอย่างในสังคม ซึ่งอาจจะ เป็นทั้งโดยทางฐานะ หรือโดยเศรษฐกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สหพันธ์การค้า สมาคมกรรมกรอื่น ๆ

๒. กลุ่มซึ่งมีจุดประสงค์ในทางที่จะก่อให้เกิดการโฆษณา หรือการโฆษณาชวนเชื่อ กลุ่มเหล่านี้มีหน้าที่ส่งเสริมหรือโฆษณาสาเหตุหรือมูลเหตุของสิ่งบางอย่าง ความก่อให้เกิดทัศนคติภาพ เช่น การลดอาวุธนิวเคลียร์ การให้ความคุ้มครองแก่เด็กและสัตว์ หรือการโฆษณาให้มีการยกเลิกแขนงกอด

กลุ่มซึ่งมีจุดประสงค์ในทางที่จะก่อให้เกิดการ โฆษณาแตกต่างกับผลประโยชน์ในแง่ที่ว่ากลุ่มเกี่ยวกับการโฆษณาที่จะส่งเสริม เพื่อกระทำการในบางสิ่งบางอย่าง เช่น สมาชิกของกลุ่มอาจจะถือกระดานป้ายเดินไปตามถนนไม่เห็นด้วยกับการมีอาวุธนิวเคลียร์ เป็นต้น ส่วนกลุ่มผลประโยชน์นั้นยอมมุ่งที่จะหาผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก

๓. กลุ่มที่มีลักษณะผสมของทั้งสองกลุ่มที่กล่าวมา เช่น ในกรณีของกลุ่มผลประโยชน์อาจจะทำการส่งเสริมอะไรสักอย่างหนึ่ง เพื่อทำให้ฐานะของตนดีขึ้น

สำหรับในประเทศไทยนั้นการเมืองในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ถือได้ว่ายังขาดกลุ่มผลประโยชน์ที่แท้จริงในระยะนั้นคงมีแต่เพียงกลุ่มข้าราชการ เท่านั้นที่เข้ามารวมในกระบวนการ เมืองของประเทศ เพราะเป็นกลุ่มนำในการปฏิบัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง

^๑ ชูวงศ์ ฉายะบุตร, หลักพรรคการเมือง (พระนคร: โรงพิมพ์จำลองศิลป์; ๒๕๑๑) หน้า ๘.
^๒ Ibid., หน้า ๑๑.

ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยมองความสนใจทางการเมืองเท่าที่ควร การเมืองของประเทศ จึงตกอยู่ภายใต้การดำเนินงานและการระดมผลประโยชน์ของกลุ่มข้าราชการเพียงกลุ่มเดียว

ในกลุ่มข้าราชการนี้ยังแยกออกเป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะของงาน และผู้นำกลุ่มที่เห็นได้ชัดอีก ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มทหารกับกลุ่มข้าราชการพลเรือน ทั้งสองกลุ่มโคผยยามต่อสู้แย่งชิงอำนาจทางการเมืองซึ่งกันและกันตลอดมา ในอดีตกลุ่มทหารซึ่งมีระเบียบวินัยเข้มแข็งกว่ามีผู้นำที่มีความสามารถและเป็นผู้ถือคำพูดมักจะประสบความสำเร็จและโค่นอำนาจปกครองรัฐ

ความผูกพันและสิ่งเหนี่ยวนำให้เกิดการรวมกลุ่มอิทธิพลยุคใดนั้น ส่วนหนึ่งคือการที่สมาชิกของกลุ่มมีความผูกพันเป็นการส่วนตัวกับผู้นำกลุ่ม ในกลุ่มทหารด้วยกันเองซึ่งยังมีกลุ่มย่อย ๆ ที่สนับสนุนเฉพาะตัวผู้นำคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น กลุ่มจอมพล ส.ธนะรัชต์ กลุ่ม พล.ต.จ. เภา ศรีบ้านเท กลุ่มจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นต้น แล้วยึดโยงกับกลุ่มใหม่หรือกลุ่มอื่นด้วย ผลประโยชน์ที่ได้รับตอบแทนจากการ เขารวมกับกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มอื่น บรรยาการทางการเมืองของประเทศจึงขึ้นอยู่กับอาการครองผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่ม และท่าทีของผู้นำกลุ่มแต่ละคน เพราะบรรดาสมาชิกของกลุ่มจะยึดถือและ เชื่อฟังผู้นำด้วยความเชื่อมั่นในตัวของบุคคลมากกว่าหลักการที่เป็นเช่นนี้ ก้าวได้ว่าเป็นผลของมรดกในทางวัฒนธรรมของไทยที่ยังยึดมั่นในตัวผู้กลมากกว่าหลักการ จนถึงกับในสมัยหนึ่งมีคำขวัญที่ว่า "เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย" ลักษณะดังกล่าวนี้มีผลกระทบต่อการเมืองและการเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชนเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตามภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งเป็นระยะสิ้นสุดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๒ และเริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๓ นี้ การปรับปรุงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวมได้แล้วเสร็จไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๓ ซึ่งกำหนดเป้าหมายและวิธีดำเนินงานเพื่อยกระดับการผลิตในสาขาเกษตร และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชนบทให้มากขึ้น ในระยะนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวในเรื่องการรวมกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจพอสังเขตเห็นได้โดยง่าย เช่น การรวมตัวเป็นกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มพอลคาและกลุ่มชาวนาชาวสวน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองจนเห็นได้ชัด จนกระทั่งหลังจากระยะเวลาหลังวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ จึงได้มีความพยายามขยับขานานาใหญ่ที่จะสร้างกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มอิทธิพลใหม่กิจกรรมทางการเมืองขึ้นแข่งขันกับกลุ่มข้าราชการ

ผล เรือนและทหาร รวมทั้งความพยายามที่จะทำลายแหล่งทหารไม่ให้เขามายุงเกี่ยวกับการเมืองอีก
 ปล่อยให้ตาย มีการสร้างเสริมสหภาพแรงงานขึ้นโดยมีความมุ่งหวังที่จะให้เป็นสถาบันที่รักษาประโยชน์
 ของคนงาน เช่นนำกรรมากรประท้วงนายจ้าง เมื่อขอเพิ่มค่าจ้างงานขึ้นค่าขึ้นในบางจังหวัดที่มีโรงงาน
 กุศลาศกรม ในขณะที่เดียวกันก็พยายามสร้างให้กลุ่มแรงงานเหล่านี้เกิดความสนใจในการเมืองและ
 การบริหารประเทศ มีการเสนอและให้รัฐบาลกำหนดนโยบายบางประการ รวมถึงสนับสนุนกลุ่มการเมือง
 เมืองที่เห็นว่าเป็นประโยชน์กับฝ่ายตน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กรรมากรด้วยการจัดทำโครงการ
 เสริมการศึกษา โดยกำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ของโครงการไว้ว่า โครงการเสริมการศึกษาค้นคว้าขึ้นโดย
 มีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มคนผู้มีรายได้น้อย ผู้มีการศึกษาค่ำ ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพอื่น ได้มี
 โอกาสรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และกฎหมาย เพื่อจะได้ตระหนัก
 และสำนึกในสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่ตนเอง ตลอดจน และตลอดสังคมเป็นส่วนรวม มีกลุ่ม
 เป้าหมายรุ่นแรกเน้นผู้ใช้แรงงาน^๑ และจากคำแถลงของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อธิการบดีได้เขียน
 ไว้ในหนังสืออนุสรณ์โครงการเสริมการศึกษาว่า "โครงการเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ในขั้นนี้ว่าจะมุ่งทำประโยชน์ให้แก่บรรดาผู้ที่เป็นลูกจ้าง ชุรกิจต่าง ๆ ทั้งในค่านรัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจ
 เอกชน"^๒

นอกจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังมีการรวมตัวกันของกลุ่มและ
 ชมรมต่าง ๆ เช่น ศูนย์นิสิตนักศึกษา ศูนย์นักเรียนอาสาสมัคร กลุ่มกระหิงแวง กลุ่มนาวาล ชบวนการ
 ปฏิรูปแห่งชาติ สหพันธ์ชาวนา ชาวไร่ เป็นต้น กลุ่มต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นนี้แม้จะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 แต่ก็ได้แสดงพลังเพื่อรักษาประโยชน์ของกลุ่มและคัดค้านกับรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่เรื่องระบอบ
 ชาตินิยมจนถึงเรื่องปลักภัยภายในประเทศ บางครั้งก็ประสบความสำเร็จแต่บางครั้งก็ล้มเหลว
 ซึ่งในการต่อต้านแต่ละครั้งมักมีสับสนวุ่นวาย บางครั้งก็เป็นการละเมิดกฎหมาย ถึงมาพั้งกันทำให้เจ้าหน้าที่
 ต้องยื่นมือเข้าเกี่ยวข้อง เช่น ในการประท้วงของกรรมากรโรงงานฮารา ม.ร.ว. ศักดิ์ฤทธิ์ ปราโมช
 นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นระบุว่ากรรมากรทำผิดกฎหมายมาโดยตลอด และการมาที่บ้านสวนพลูไม่มา

^๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หนังสืออนุสรณ์โครงการเสริมการศึกษารุ่น ๑ - ๒ - ๓ (กรุงเทพฯ
 โรงพิมพ์บำรุงนุกฎกิจ; ๒๕๑๘), หน้า ๘.
^๒ Ibid., คำแถลงของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ขอความเป็นธรรมแต่มาคาถาม และมีลักษณะเตรียมการมาถาม... กรรมกรทำใจครั้งนี้เป็นเรื่อง
จำกัดสิทธิ์สภาพ ๕ กรณี คร. บุญสนอง บุญโยชยาน เลขาธิการพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยถก
ลอบสังหาร และโรงเรียนนางกลพระราม ๖ ถูกวางระเบิด นายกรัฐมนตรีแถลงว่า ใ้แก่ข้ารับให้
คำวินิจฉัยตามหาตัวคนร้ายโดยรีบด่วนแล้ว นายสุนทร คินทรเกิด นักเรียน บ.ศ.๕ แยกหัวไป
โรงเรียนสภาราชาธิ จังหวัดศรีสะเกษถูกคนร้ายยิงด้วยปืนลูกซองสั้นตกจากเก้าอี้ตายคาที่ ร.ศ.ท.อรุณ
วิริวัฒน์ นายร้อยเวรออกไปชั้นสุตรพลศึกษา สอบสวนทราบว่าผู้ตายมีหัวรุนแรง มีใจจะเป็นตัวตั้งตัวตี
พานัก เรียน เคน บวรมและคลุกคลีกับนิสิตนักศึกษาอยู่เสมอ สหภาพแรงงาน เค็ดล้อมีเขมตรไทยยื่นขอ
เห็นขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทรับไปพิจารณา ถ้าไม่ยอมรับขอเสนอพนักงานบริษัทในเครือ
บริษัท เขมตรไทยทุกแห่งจะหยุดงาน

ความจำเป็นที่จำเป็นในระบบประชาธิปไตยจะต้องมีกลุ่มผลประโยชน์และความสัมพันธ์ความ
และความรุนแรงในการต่อสู้ของกลุ่มผลประโยชน์ เหล่านี้ น่าจะมีผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดของ
นายตำรวจในฐานะ เป็นผู้รักกฎหมายของบ้านเมืองว่าจะมีความรู้สึกนึกคิดในเรื่องนี้ค่างไร
การสำรวจทัศนคติดังกล่าวได้ผลดังต่อไปนี้.—

ตารางที่ ๒๐
ทัศนคติที่มีต่อการจัดตั้งกลุ่มผลประโยชน์และสมาคม

เพื่อสร้างอำนาจในการคุ้มครอง ควรมีสมาคมกนงาน	สมาคมนักวิชาการหรือกลุ่มผลประโยชน์เพื่อรักษาผลประโยชน์	เป็กรเห็น	นรต.	ปริญญา	เล็บนชั้น	รว.
๑. เห็นควยอย่างมาก	๒๕.๔	๔	๔	๒	๑๕	
๒. เห็นควย	๕๓.๔	๑๗	๑๒	๒	๓๑	
๓. เกย ๆ	๕.๒	๒	๑	—	๓	
๔. ไม่เห็นควย	๑๓.๘	๓	๓	๒	๘	
๕. ไม่เห็นควยอย่างมาก	๑.๗	—	๑	—	๑	
รวม	๑๐๐	๒๖	๑๖	๖	๕๘	

ที่มา: ข้อมูลจากแบบสอบถามขอ ๓.๒

- ๕ บ้านเมือง ฉบับวันอังคารที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๑๘
- ๖ คาวสยามฉบับวันศุกร์ที่ ๕ มี.ค. ๒๕๑๘
- ๗ ไทยรัฐ ฉบับวันศุกร์ที่ ๕ มี.ค. ๒๕๑๘
- ๘ บ้านเมือง ฉบับวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘

จากการสำรวจจึงเห็นว่าการจัดกลุ่มผลประโยชน์ และสมาคมนั้น ปรากฏว่ามีนายสำรวจ ร้อยละ ๒๕.๘ ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยเป็นอย่างมาก ว่าควรมีสมาคมและกลุ่มผลประโยชน์ และมีอยู่ถึงร้อยละ ๕๓.๘ ที่เห็นด้วย ส่วนอีกร้อยละ ๕.๒ มีความรู้สึกเฉย ๆ

อย่างไรก็ตามในจำนวนที่มีอยู่ไม่ เห็นด้วยกับการมีสมาคมและกลุ่มผลประโยชน์ ร้อยละ ๑๓.๘ และมีที่ไม่เห็นด้วย เป็นอย่างมากอยู่ร้อยละ ๑.๘ เมื่อรวมกันเข้าแล้ว จึงปรากฏว่าผู้ที่ไม่ เห็นด้วยมีอยู่ร้อยละ ๑๕.๕ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น

การที่มีผู้เห็นด้วยว่าควรมีสมาคมคนงานหรือกลุ่มผลประโยชน์ เพื่อช่วยสร้างอำนาจในการต่อรองถึงร้อยละ ๗๘.๒ ของผู้ตอบแบบสอบถามนี้ แสดงว่านายสำรวจนักเขียนสารวัตรและนั้ยังคับ กอง เห็นว่าหากประชาชนที่มีผลประโยชน์หรือความคิดเห็นตรงกันมารวมกลุ่มผนึกกำลังกันแล้ว จะสามารถต่อรองกับฝ่ายตรงข้ามได้ ที่เป็นเช่นนี้อาจจะ เนื่องมาจากได้เคยพบเห็นการต่อรองของกลุ่ม ทาง ๆ ในทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายสำรวจที่มาจากกองบัญชาการตำรวจ นครบาล ซึ่งมีประสบการณ์ในการรักษาความสงบภายในท้องที่ เมื่อมีการประท้วงนัดหยุดงานหรือเค้นขบวน

ทัศนคติตบตการ เมือง และพร รคการ เมือง

การต่อสู้ของกลุ่มผลประโยชน์และสมาคมดังกล่าวแล้ว มีลักษณะ เป็นการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในชีวิตประจำวันและอาชีพที่ทำอยู่ สมาชิกทุกคนสามารถคาดหวังได้เสีย ของการเข้าร่วมกลุ่มได้ การตกลงใจเพื่อจัดตั้งสมาคมหรือกลุ่มผลประโยชน์จึงสามารถสร้าง ความเห็นพ้องใจกันได้ ซึ่งไม่นานจะ เหมือนกับการเข้าร่วมในกลุ่มอิทธิพลที่ดำเนินการทางการเมือง หรือพรรคการเมือง ทั้งนี้เพราะ "พรรคการเมือง" เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ใน ทางการเมืองที่จะเป็นรัฐบาลของประเทศ ระบบพรรคการเมืองในประเทศไทยโดยนั้น หมายถึงระบบซึ่งกลุ่มชนจำนวนมาก ซึ่งบรรลุนิติภาวะฉลิตหิจะออกเสียง เลือกตั้ง มีเสรีภาพใน การเข้าสมาคม และแสดงออกซึ่งความเห็น และมติต่าง ๆ มติดังกล่าวนี้เป็นมติซึ่งคนส่วนใหญ่เห็น ชอบ และระบบพรรคการเมืองเป็นระบบซึ่งบัญญัติการปกครองแบบระ มอบรัฐธรรมนูญ ฉะนั้นแม้ว่า นายตำรวจจะนิยมชมชอบกับการมีกลุ่มผลประโยชน์ หรือสมาคมข้าราชการ แต่อาจจะไม่สนใจหรือ เอาใจใส่เรื่องพรรคการเมืองก็ได้ เพราะ เป็นเรื่องที่ไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง

๘ ชวงศ ฉายะบุตร op.cit., หน้า ๒๐.

การวัดความสนใจการเมืองและพรรคการเมือง ผู้วิจัยได้เริ่มสำรวจถึงว่า ชาราชการ
 คำรวจควรจะสนใจการเมืองหรือไม่ หรือจะดีกว่าการเมือง เป็นเรื่องระดับชาติที่ชาราชการไม่ควร
 เขาไปยุ่งเกี่ยวกับ คำรวจเป็นชาราชการประจำจึงควรสนใจแรงงานในหน้าที่ ก็คือการปลงกัน
 ปราปรามอาชญากรรมเท่านั้น ซึ่งโคคำคอบคังคองไปนี้

ตารางที่ ๒๑

ความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง

การเมืองการปกครองเป็นเรื่องระดับชาติคำรวจควรสนใจเฉพาะงานปลงกันปราปรามอาชญากรรม	เปอร์เซ็นต์	นรค.	ปริญญา	เล็อนชั้น	รวม
๑. เห็นควอยขงมก	๑๐.๓	๓	๒	๑	๖
๒. เห็นควอย	๑๔.๐	๖	๓	๒	๑๑
๓. เฉบ ๑	—	—	—	—	—
๔. โมเห็นควอย	๕๘.๖	๑๕	๑๖	๓	๓๔
๕. โมเห็นควอยขงมก	๑๐.๓	๒	๔	—	๖
๖. โมคณ	๑.๗	—	๑	—	๑
รวม	๑๐๐	๒๖	๒๖	๖	๕๘

ที่มา: ข้อมูลจากแบบสอบถาม ขย ๑๐.๖

จากข้อมูลสำรวจโคพบวอนายคำรวจนักเรยนสรว วิศวและมู่งคัมคองรอบคละ ๑๐.๓
 ขงคอบมแบบสคคตามเห็นควอยขงมกวกว การเมืองการปกครองเป็นเรื่องระดับชาติคำรวจ
 ไม่ควรสนใจควรจะสนใจเฉพาะงานปลงกันปราปรามอาชญากรรม อีกรอบคละ ๑๔.๐ เห็นควอย
 ในเรื่องนี้ ฉนั้นเมื่อรวมคัมคคคคคค ๒ ระดับเขาควคกันจะเห็นว่านายคำรวจที่เห็นว่าคำรวจไม่
 ควรสนใจการเมืองและการปกครองมีรคยคละ ๒๘.๓ ขงคอบมแบบสคคตาม ส่วนอีกรอบคละ ๕๘.๖
 ขงคอบมแบบสคคตามเห็นว่าคำรวจควรสนใจการเมืองการปกครองของรัฐ และอีกรอบคละ ๑๐.๓
 เห็นควอยเป็นขงมกวกวกวคำรวจควรสนใจการเมืองและการปกครอง ฉนั้นเมื่อรวมกันเขาควปรากคควว

ผู้เห็นว่าการ วจไม่ควรสนใจ เฉพาะงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเท่านั้น แต่ควรจะสนใจการ เมืองการปกครองประเทศด้วย มีอยู่ถึงร้อยละ ๒๘.๘ ของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงว่านายตำรวจ ที่เห็นว่าการ วจควรสนใจการเมือง และการปกครองมีมากกว่าผู้ที่เห็นว่าการ วจควรสนใจแค่เฉพาะ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแต่เพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ตามจากการสำรวจครั้งนี้พบว่า มีนายตำรวจถึงร้อยละ ๒๘.๓ ของผู้ตอบ แบบสอบถามที่ไม่เห็นค วยกับการที่ตำรวจจะสนใจ เรื่องการเมือง และการปกครอง ซึ่งผู้ที่ใค้จึง ยืนยันและแสดงให้ เห็นถึงลักษณะทั่ว ๆ ไปของประเทศที่เริ่มพัฒนาว่าประชาชนยังไม่เอาใจใส่ หรือสนใจในเรื่องการเมืองมากนัก เพราะถือว่าไม่ใช่ภาระหน้าที่โดยตรงของตน ซึ่งเป็นเรื่อง ที่จะลองหาทางแก้ไขเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะ เป็นอุปสรรคต่อการปกครอง และพัฒนาระบบประชาธิปไตย ที่ถือว่าการเมืองและการปกครอง เป็น เรื่องของประชาชนทุกคนภายในชาติ

อนึ่ง เมื่อได้พิจารณาแยกออกเป็นกลุ่มย่อยพบว่า ในจำนวนผู้ไม่เห็นค วยอย่างมากและไม่ เห็นค วยว่าการ วจควรสนใจการเมือง และการปกครองนี้ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน นายร้อยตำรวจ ร้อยละ ๓๘.๖ ของนายตำรวจนักเขียนสาร วัตรและผู้อยู่บังคับกองทั้จบการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจและจากผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๘.๒ ของนายตำรวจ นักเขียนสาร วัตรและผู้อยู่บังคับกองทั้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ส่วนผู้ที่เลื่อนชั้นมาจากข้าราชการ ตำรวจชั้นประทวนเห็นว่าการ วจไม่ควรสนใจการเมือง และการปกครองนี้ถึงร้อยละ ๕๐ ของนักเรียน สาร วัตร และผู้อยู่บังคับกองทั้เลื่อนชั้นมาจากข้าราชการตำรวจชั้นประทวน แสดงถึงว่า เมื่อคิดเป็นอัตรา ส่วนร้อยแล้ว นายตำรวจที่เลื่อนชั้นมาจากข้าราชการตำรวจชั้นประทวนมีความ เห็นว่าการ วจควร สนใจการเมืองกันปราบปรามอาชญากรรมมากที่สุด กลุ่มที่มีความเห็นใน เรื่องนี้ลดลงมาคือกลุ่มสำเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัย แม้จะมีความเห็นว่าการ วจไม่ควรสนใจการเมือง อนุบางแต่ก็มีจำนวน น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ ทำให้เห็นได้ว่า ระบบการศึกษาจะชว้ชว้ให้เกิดความเข้าใจ ทางดานการเมืองมาก

เมื่อทราบถึงว่าการ วจควรสนใจการเมือง และการปกครองแล้ว น่าจะไค้ทราบต่อไปว่า เหตุที่ตำรวจควรสนใจการเมืองนั้นเป็นเพราะการ เมืองชว้ชว้ให้ประเทศสงบเรียบร้อย หรือเป็น เพราะถือเป็นที่หน้าทีของประชาชนทุกคนในระบบประชาธิปไตย จากการสำรวจแล้วโดยลค้ดังนี้.—

ตารางที่ ๒๒
การ เมืองช่วยไ้ประเทศสงเบ็บรอย

	เปอร์เซ็นต์	นรค.	ปริญญา	เลื่อนชั้น	รวม
๑. เห็นควย เป็นอยางมาก	๕.๒	—	๓	—	๓
๒. เห็นควย	๓๑.๐	๗	๑๐	๑	๑๘
๓. เฉย ๆ	๑๔.๐	๒	๕	๑	๘
๔. ไมเห็นควย	๔๓.๑	๑๖	๖	๓	๒๕
๕. ไมเห็นควยอยางมาก	๕.๒	๑	๑	๑	๓
๖. ไมตอบ	๑.๗	—	๑	—	๑
รวม	๑๐๐	๒๖	๒๖	๖	๕๘

ที่มา: ขณูจจากแบบสอบถามชด ๑๐.๖

นายคํารวจที่เห็นควยเป็นอยางมากกวา การเมืองช่วยไ้ประเทศสงเบ็บรอยมีรอยละ ๕.๒ ของผูตอบแบบสอบถาม อีกรอยละ ๓๑.๓ เห็นควย ส่วนอีกรอยละ ๑๔.๐ เฉย ๆ แสดงไ้ เห็นวณายคํารวจที่คิควาการ เมืองจะช่วยไ้ประเทศสงเบ็บรอยมีอยุรอยละ ๕๖.๕ ซึ่งเมื่อกแยก ออกตามกลุมการศึกษาปรากฏวณายคํารวจที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นใน เรื่องนี้มากกวากลุมอื่น กอมีถึงรอยละ ๖๔.๒ ของนายคํารวจที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ทั้งหมด กลุมรองลงไปไ้แกกลุมนายคํารวจที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยคํารวจ ส่วน นายคํารวจที่เลื่อนชั้นมาจากชาวราชการคํารวจชั้นประทวนมีความเชื่อมั่นใน เรื่องนี้หนอยที่สุด แสดง ไ้เห็นถึงความแตกตางของประสพการณ์การศึกษาในเรื่ง การ เมือง และการปกครองชวงนายคํารวจ แตะละกลุม

สำหรัมนายคํารวจที่ไมเห็นควยว่ การ เมืองจะช่วยไ้ประเทศเกิดควมสงเบ็บรอย ไ้คมีรอยละ ๔๓.๑ ของนายคํารวจที่คคแบบสอบถาม และไมเห็นควยเป็นอยางมากมีรอยละ ๕.๒ เมื่รวมควมรูกึ ๒ ระดับเขาควยกันแล้วคมีนายนายคํารวจที่ไมเห็นควยวากการ เมืองจะช่วยไ้ประเทศ

เกิดความสงบเรียบร้อยถึงร้อยละ ๔๘.๕ ซึ่งเป็นจำนวนเกือบจะใกล้เคียงกับผู้เห็นด้วยในเรื่องนี้ แสดงถึงว่าผู้ที่เห็นด้วยกับผู้ไม่เห็นด้วยกล่าวถึงกัน แสดงให้เห็นว่านายตำรวจเหล่านั้นไม่ได้ออกนั้กว่าการ เมืองจะช่วยให้ประเทศสงบเรียบร้อยได้ ความสงบเรียบร้อยของประเทศน่าจะมาจากสาเหตุอื่น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในระบอบประชาธิปไตยถือว่าการ เมือง เป็น เรื่องของประชาชนทุกคน ฉะนั้นการที่นายตำรวจที่เห็นว่าควรสนใจการ เมืองนั้นเป็นเพราะถือว่าการ เมือง เป็น เรื่องของประชาชนทุกคนใช่หรือไม่ ผู้วิจัยจึงได้สำรวจถึงทัศนคติดังกล่าวนี้ด้วย ซึ่งได้ผลตามที่แสดงในตารางที่ ๒๓

ตารางที่ ๒๓

การ เมือง เป็น เรื่องที่สำคัญต่อความเป็น อยู่ของ คนทุกคน

	เปอร์เซ็นต์	นรค.	ปริญญา	เล็คนชั้น	รวม
๑. เห็นด้วยอย่างมาก	๑๕.๕	๓	๕	๑	๙
๒. เห็นด้วย	๔๔.๘	๑๔	๑๐	๒	๒๖
๓. เฉย ๆ	๘.๖	๑	๔	—	๕
๔. ไม่เห็นด้วย	๒๔.๑	๖	๕	๓	๑๔
๕. ไม่เห็นด้วยอย่างมาก	๓.๔	๒	—	—	๒
๖. ไม่ตอบ	๓.๔	—	๒	—	๒
รวม	๑๐๐	๒๖	๒๖	๖	๕๘

ที่มา: ข้อมูลจากแบบสอบถามชก ๑๐.๔

จากข้อมูลที่สำรวจได้พบว่านายตำรวจที่เห็นด้วยอย่างมากว่าการ เมือง เป็น เรื่องสำคัญต่อความเป็นอยู่ของทุกคนมีร้อยละ ๑๕.๕ ของผู้ตอบแบบสอบถาม และร้อยละ ๔๔.๘ เห็นด้วยในเรื่องนี้ ส่วนอีกร้อยละ ๘.๖ รู้สึกเฉย ๆ ไม่ยินดียินร้าย เมื่อรวมทัศนคติทั้ง ๒ ระดับเข้าด้วยกัน พบว่านายตำรวจร้อยละ ๒๐.๓ ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าการ เมือง เป็น



เรื่องสำคัญต่อความเป็นอยู่ของคนทุกคน ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้มีร้อยละ ๒๔.๑ และมีผู้ไม่เห็นด้วยเป็นกขางมากก็กร รยละ ๓.๔ ฉะนั้น เมื่อร วมกัน เขามัผู้เห็นว่าการ เมืองเป็น เรื่องที่ไม่สำคัญต่อความเป็นอยู่ของคนอูรยละ ๒๗.๕ ของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงว่าไม่น่าใช่ คำรวจอีกประมาณหนึ่ง ในสามยังไม่ เขาใจและ เห็นความสำคัญของการ เมืองตามระบบประชาธิปไตย

หนึ่ง เมื่อพิจารณาแยกออกเป็นกลุ่มย่อยแล้ว พบว่านายคำรวจที่มีความคิดเห็นว่าการ เมืองไม่ไ้ เป็น เรื่องที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ของคนมีทั้ง ๓ กลุ่ม คือ ทั้งนายคำรวจที่สำเร็จ การศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยคำรวจ จากมหาวิทยาลัย และนายคำรวจที่เลื่อนชั้นขึ้นมาจาก ข้าราชการคำรวจชั้นประทวน และนางสัง เกศวานายคำรวจที่เลื่อนชั้นมาจากข้าราชการคำรวจ ชั้นประทวนมีถึงร้อยละ ๕๐ ของนายคำรวจที่เลื่อนมาจากข้าราชการคำรวจชั้นประทวนที่ตอบ แบบสอบถาม ไม่เห็นว่า การ เมือง เป็น เรื่องสำคัญต่อความเป็นอยู่ของคน แสดงว่านายคำรวจ ที่เลื่อนชั้นมาจากข้าราชการคำรวจชั้นประทวนยังมีความสำนึก เรื่องประชาธิปไตยน้อยกว่าที่ควร แมว่าประเทศไทยจะ เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมาแล้วถึง ๔๔ ปี แต่ความเข้าใจในเรื่อง ประชาธิปไตยคง แพรหลายอยู่แต่ เฉพาะผู้ที่ผ่านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น ทำให้เห็นว่าการ แยกแยะความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องประชาธิปไตย เป็นของประชาชนในหมู่ประชาชนที่มี การศึกษาค่ายังไม่ ประสพผลเท่าที่ควร จารีตประเพณีของระบอบการปกครอง เดิมจึงยังคง เป็นมรดก และเป็นภาระกร ลงงำแนวความคิดของนายคำรวจนักเรียนสาร วัตรและผู้อยู่บังคับกอง กู แต่ก็ยังมี ที่นายคำรวจ เหล่านี้ เป็นข้าราชการจึงมีโอกาสที่จะไ้ เรียนรู้และ เข้าใจในระบบการปกครอง ไ้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ ความรู้สึกนึกคิดและทัศนคติเดิม ๆ ที่มีอยู่จึงถูกชัก เกลาไปไ้มาก จึงเป็นที่น่าสัง เกตว่าในกรณีหากไม่ไ้ นายคำรวจ แต่ผู้มีทัศนคติว่าการ เมืองไม่มีความสำคัญต่อ ความเป็นอยู่ของคนทุกคน เป็นประชาชนทั่ว ๆ ไปแล้วน่าจะเป็น เรื่องที่ก่อให้เกิดความหนักใจ ในการทำให้ประชาชนไ้ เข้าใจว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครอง เพราะโอกาสที่ประชาชน จะไ้สัมผัสกับกลไกของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีน้อยกว่าข้าราชการ ความเข้าใจใน เรื่องนี้จึงมีน้อยตามไปควย

อย่างไรก็ตามในเรื่องการ เขามีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนนี้ ผู้วิจัยยังไ้ สำรวจไปถึงทัศนคติที่มีคชพรรคการเมืองว่าในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยนี้ จำเป็น ต้องมีพรรคการเมืองหรือไม่ ซึ่งไ้ตอบตามที่แสดงไว้ในตารางที่ ๒๔

ตารางที่ ๒๔
ทัศนคติที่มีต่อการปกครอง เมือง

ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย จำเป็นต้องมีพรรคการเมือง	เปอร์เซ็นต์	นท.	ปริญญา	เลื่อนชั้น	รวม
๑. เห็นควยหลายมาก	๒๗.๖	๕	๑๑	—	๑๖
๒. เห็นควย	๕๖.๕	๑๗	๑๒	๔	๓๓
๓. เฉย ๆ	๖.๕	๒	๑	๑	๔
๔. ไม่เห็นควย	๘.๖	๒	๒	๑	๕
๕. ไม่เห็นควยอย่างมาก	—	—	—	—	—

ที่มา: ข้อมูลจากแบบสอบถามข้อ ๓.๑

จากข้อมูลที่สำรวจได้พบว่านายตำรวจที่มีความเห็นควยเป็นขยางมากกว่าในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย จำเป็นต้องมีพรรคการเมืองมีอยู่ร้อยละ ๒๗.๖ ของผู้ตอบแบบสอบถาม อีกร้อยละ ๕๖.๕ เห็นควย ส่วนอีกร้อยละ ๖.๕ มีความรู้สึกเฉย ๆ ฉะนั้น เมื่อรวมทัศนคติของนายตำรวจทั้งสองระดับเขาควกันจะเห็นว่าผู้ที่มีความเห็นว่าการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยควรมีพรรคการเมืองมีอยู่ถึงร้อยละ ๘๔.๒ ของผู้ตอบแบบสอบถาม คงมีผู้ที่ไม่เห็นควยอยู่เป็นร้อยละ ๘.๖ เท่านั้น

จากข้อมูลที่สำรวจได้แสดงให้เห็นว่านายตำรวจส่วนใหญ่ถึงร้อยละ ๘๔.๒ มีความเข้าใจถึงการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยว่าจำเป็นจะต้องมีพรรคการเมือง ซึ่งคุณแล้วไม่ว่าจะสอดคล้องกับความการสำรวจในทัศนคติที่ว่า การเมือง เป็น เรื่องที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ของกันทุกคน เพราะผลการสำรวจดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้เห็นควยเพียงร้อยละ ๖๘.๕ ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้ทำให้พิจารณาไปไควว่านายตำรวจแต่ละคนน่าจะรูและเขาใจในเรื่องระบอบการ เมืองแบบประชาธิปไตยดี แต่ผู้ที่ไม่เห็นควยนั้นอาจจะไม่ศรัทธาในระบบการปกครองดังกล่าว จึงไม่ยอมรับว่าการ เมือง เป็น เรื่องที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของคนทุกคน และไม่เชื่อว่าการ เมืองจะช่วยให้ประเทศสงบเรียบร้อยก็ได้ ซึ่งเป็น เรื่องที่น่าจะไควมีการศึกษาโดยละเอียดอีกส่วนหนึ่งต่างหาก

อนึ่ง ในปัจจุบัน นิสิตนักศึกษาได้ เข้ามามีส่วนร่วมในทางการ เมืองวชิรกาย และผลของ การเปลี่ยนแปลงทางการ เมือง ในประเทศส่วนหนึ่ง เป็นเพราะการ ร่วมมือ ร่วมใจกัน ของนิสิตนักศึกษา ฉะนั้นจึงน่าจะ ได้สำรวจว่า นายตำรวจ เหล่านี้ มีความคิด เห็นอย่างไร ก็กับการ เข้าร่วมในทางการ เมือง ของนิสิตนักศึกษา ซึ่ง ได้ผลดังนี้

ตารางที่ ๒๕

ทัศนคติในการ เข้าร่วมทางการ เมือง ของนิสิตนักศึกษา

นิสิตนักศึกษาควรมีบทบาทในทางการ เมือง	เปอร์เซ็นต์	นรค.	ปริญญา	เลขชั้น	รวม
๑. เห็นควยอย่างมาก	๑.๗	—	—	๑	๑
๒. เห็นควย	๒๔.๑	๕	๗	๒	๑๔
๓. เฉย ๆ	๑๐.๓	๒	๔	—	๖
๔. ไม่เห็นควย	๓๖.๓	๘	๑๐	๓	๒๑
๕. ไม่เห็นควยอย่างมาก	๒๗.๖	๑๑	๕	—	๑๖
รวม	๑๐๐	๒๖	๒๖	๖	๕๘

หมายเหตุ: ข้อมูลจากแบบสอบถามชุด ๓.๓

จากการสำรวจพบว่า นายตำรวจ ที่เห็นควย เป็นอย่างมากว่า นิสิตนักศึกษาควรมีบทบาท ทางการ เมืองมีอยู่ เพียงร้อยละ ๑.๗ ของผู้ตอบแบบสอบถาม อีกร้อยละ ๒๔.๑ เห็นควยและมีผู้ ที่เห็นว่า นิสิตนักศึกษาควรมีบทบาททางการ เมืองหรือไม่ก็ได้ อีกร้อยละ ๑๐.๓ ฉะนั้นเมื่อรวม ทัศนคติทั้ง ๒ ระดับเข้าด้วยกัน จึงปรากฏว่ามีผู้เห็นควยว่า นิสิตนักศึกษาควรมีบทบาททางการ เมือง เพียงร้อยละ ๒๕.๘ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น

สำหรับผู้ที่ ไม่เห็นควยใน เรื่องนี้ มีร้อยละ ๓๖.๓ และไม่ เห็นควยอย่างมาก ร้อยละ ๒๗.๖ เมื่อรวมทัศนคติทั้ง ๒ ระดับนี้แล้ว จึงปรากฏว่า มีนายตำรวจ ที่ ไม่เห็นควยว่า นิสิตนักศึกษาควรมีบทบาท ในทางการ เมือง อยู่ถึงร้อยละ ๖๓.๘ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น แสดงว่า จึง มีนายตำรวจ ส่วนใหญ่

จะเห็นว่าในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยจำเป็นต้องมีพรรคการเมืองและเห็นว่าการที่มีการจัดตั้งสมาคมและกลุ่มผลประโยชน์และเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องสำคัญต่อความเป็นอยู่ของคนทุกคนก็ตาม แต่ก็ไม่เห็นด้วยว่านิสิตนักศึกษาควรมีบทบาทในทางการเมือง ที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะเหตุว่าใดพิจารณาเห็นว่า

๑. หน้าที่ของนิสิตนักศึกษานั้น คือ การศึกษาหาความรู้ เพื่อจะนำไปใช้งานในภายภาคต ยังไม่ได้รับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง และอยู่ในภาวะการฝึกฝนเพื่อให้พลเมืองที่มีคุณภาพในวันข้างหน้า จึงไม่ควรจะข้องรับผิดชอบในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเล่าเรียน และไม่ควรแสดงบทบาทให้เกินจากฐานะที่สังคมภาคหวังไว้

๒. วิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาซึ่งค่าอยู่ยังไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่นิสิตนักศึกษาใช้เพื่อครองชีพในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเงินที่ขอมมาจากบิดามารดา ไม่ได้จัดทำมาโดยเอง จึงยังถือไม่ได้ว่ามีความรับผิดชอบต่อชีวิตและสังคมของคนใดอย่างเต็มที่ การเข้าร่วมในเรื่องที่กระทบถึงความเป็นอยู่ของคนทุกคนในสังคมจึงไม่สมควร

ทัศนคติที่มีต่อรัฐการต่อสู้ทางการเมือง

การต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มลัทธิผลประโยชน์และพรรคการเมืองที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน อาจจะมีหลายวิธีซึ่งพอจะแยกออกพิจารณาได้เป็น ๒ ประเภท คือ วิธีการที่รุนแรงกับวิธีการสันติประเภทหนึ่ง อีกประเภทหนึ่งได้แก่แยกออกเป็นวิธีการที่รอบคอบกฎหมายกับวิธีการที่ไม่รอบคอบกฎหมาย ผู้วิจัยจึงได้สำรวจทัศนคติของนายตำรวจนักเขียนสารวัตรและผู้บังคับกองในเรื่องนี้ โดยเริ่มจากการวัดถึงความเห็นพ้องกับการเลือกใช้วิธีการต่อสู้โดยใช้วิธีรุนแรงหรือโดยใช้นโยบายสันติวิธี ซึ่งได้ผลดังนี้.—

ตารางที่ ๒๖

แสดงถึงความเห็นพ้องในการเลือกใช้วิธีการต่อสู้

ในการชุมนุมประท้วงหรือจุดสุระหวางกลุ่มต่าง ๆ หรือกับรัฐบาลนั้นรวมกลุ่มอาจจะใช้วิธีการรุนแรงใดเพื่อให้รัฐบาลหรือกลุ่มอื่นสนใจรับพิจารณาว่าให้เป็นไปตามขอเรียกร้องของกลุ่ม

	เปกรเห็น	นรต.	ปริญา	เลื่อนชั้น	รวม
๑. เห็นควยอย่างมาก	๖.๘	๒	๒	—	๘
๒. เห็นควย	๑.๗	๑	—	—	๑
๓. เฉย ๆ	—	—	—	—	—
๔. ไม่เห็นควย	๒๔.๑	๖	๖	๒	๓๘
๕. ไม่เห็นควยอย่างมาก	๖๗.๒	๑๗	๑๘	๔	๙๖
รวม	๑๐๐	๒๖	๒๖	๖	๕๘

หมายเหตุ: ข้อมูลจากแบบสอบถามข้อ ๔.๑

จากการสำรวจพบว่านายตำรวจที่เห็นควยอย่างมากในการชุมนุมประท้วงหรือจุดสุระหวางกลุ่มต่าง ๆ หรือกับรัฐบาลนั้นรวมกลุ่มอาจจะใช้วิธีการรุนแรงใดเพื่อให้กลุ่มอื่นสนใจรับพิจารณาให้เป็นไปตามขอเรียกร้องของกลุ่ม นายตำรวจที่เห็นควยดังกล่าวมีอยู่ร้อยละ

๖.๘ ของผู้ตอบแบบสอบถาม และอีกร้อยละ ๑.๗ เห็นควย เมื่อรวมผู้เห็นควยทั้งสองระดับเขาคงกันจะมีผู้เห็นควยอยู่ร้อยละ ๘.๕ ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้น

เมื่อสำรวจถึงผู้ที่ไม่เห็นควยกับแนวความคิดนี้พบว่า มีผู้ไม่เห็นควยอยู่ร้อยละ ๒๔.๑ และไม่เห็นควยอย่างมากอยู่ร้อยละ ๖๗.๒ ซึ่งจะเห็นได้ว่า เมื่อรวมกันแล้วจะมีผู้ไม่เห็นควยในระดับต่าง ๆ อยู่ถึงร้อยละ ๙๑.๓ ของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงว่านายตำรวจส่วนใหญ่ไม่เห็นควยกับการเลือกใช้วิธีการต่อสู้รุนแรง เพื่อบีบบังคับกลุ่มอื่น หรือรัฐบาลให้ปฏิบัติตามขอเรียกร้องของกลุ่ม ควยเหตุนี้จึงไม่อาจจะเห็นควยกับการที่กลุ่มชาวนา ชาวไร่ หรือกลุ่มการเมืองที่จะสร้างกองกำลังของตนขึ้นไว้เพื่อป้องกันตัวเอง และเอาไว้อุตส่าห์ยกกำลัง

ทหาร เมื่อมีการปฏิวัติ เพราะ เป็นวิธีการที่สนับสนุนให้เกิดการใช้ความรุนแรงและไม่ถูกกฎหมาย
ได้สำรวจถึงความถี่เห็นในเรื่องนี้แล้วนำมาเสนอไว้ในตารางที่ ๒๗

ตารางที่ ๒๗

ทัศนคติในการสร้างกองกำลัง เพื่อป้องกันตนเอง

กลุ่มชนวนาชาวไร่หรือกลุ่มการ เมืองกวร สร้างกองกำลังของตนขึ้นไว้เพื่อป้องกันตัวเอง และไว้ออกสู้รบทหาร เมื่อมีการปฏิวัติ	เปอร์เซ็นต์	นรท.	ปริญญา	เล็คนชั้น	รวม
๑. เห็นควยอย่างมาก	๑.๗	—	๑	—	๑
๒. เห็นควย	๑.๗	๑	—	—	๑
๓. เฉย ๆ	๑.๗	—	๑	—	๑
๔. ไม่เห็นควย	๓๘.๗	๘	๑๑	๓	๒๓
๕. ไม่เห็นควยอย่างมาก	๕๕.๒	๑๖	๑๓	๓	๓๒
รวม	๑๐๐	๒๖	๒๖	๖	๕๘

ที่มา: ข้อมูลจากแบบสอบถามขล ๘.๕

ผลของการสำรวจพบว่านายตำรวจที่มความเห็นว่ากลุ่มชนวนาชาวไร่หรือกลุ่มการ
เมืองกวรสร้างกองกำลังของตนขึ้นไว้เพื่อป้องกันตัวเองและออกสู้รบทหาร เมื่อมีการปฏิวัติทุกระดั
มีเพียงร้อยละ ๕.๑ ของนายตำรวจที่ตอบแบบสอบถาม แยกออกเป็นผู้ที่เห็นควยคบายมาก
เห็นควย และ เฉย ๆ รอยละ ๑.๗ของผู้ตอบแบบสอบถาม เทากันทั้งหมด ที่เหลือนอกจากนั้นเป็น
ผู้ที่ไม่เห็นควย และไม่เห็นควยเป็นอยางมาก ซึ่งมีรวกันถึงร้อยละ ๘๘.๘ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
แยกออกเป็นผู้ที่ไม่เห็นควยร้อยละ ๓๘.๗ และไม่เห็นควยคบายมากร้อยละ ๕๕.๒

จากการสำรวจทัศนคติของนายตำรวจที่วิธีการต่อสู้ทางการ เมืองที่ชานมาจะพบว่า
นายตำรวจ เหล่านมความเห็นว่าในการชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่าง ๆ ไม่ควรสร้างกองกำลัง
ของตนขึ้นมา เพื่อป้องกันตนเองไม่ว่าจะนำมาใช้เพื่อประโยชน์กันโลกก็ตาม ทั้งนี้เพราะเป็น เร็อง

ที่ผิดกฎหมายและทำลายค่านาจรรัฐ หากมีความจำเป็นที่จะคุ้มครองตนเองควรจะเป็นเรื่องที่เขา
หน้าที่ของบ้านเมืองคำ เน็การให้ ซึ่งแสดงถึง ว่านายคำ รวจไม่เห็นด้วยกับวิธีการต่อสู้ทางการ
เมืองที่อาศัยความรุนแรงและผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตามแนวทางการวิธีการต่อสู้นั้นจะเป็นเพียงแต่ใช้วิธีการโฆษณา ประชาชน
เน็การกำลังกัน โคนลมรัฐบาล ก็ไม่ได้รับการเห็นพ้อง (ดังแสดงในตารางที่ ๒๘)

ตารางที่ ๒๘

ทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาเพื่อต่อสู้ทางการ เมือง

ในการต่อสู้ทางการ เมืองอาจจะมีวิธีการ โฆษณา ด้วยเครื่องกระจายเสียงและใบปลิวหรือประกาศ เปอร์เซ็น นรต. ปริญา เล็ชขึ้น รวม ชักชวนให้ประชาชน เขารวมเน็การกำลังกัน โคนลมรัฐบาล					
๑. เป็นสิ่งที่ทำได้และถูกต้องตามวิถีทางการ เมือง ๑๕.๕	๖	๓	—	๙	
๒. ไม่ควรทำและไม่ถูกต้อง	๗๔.๒	๑๘	๑๔	๑๐๖	
๓. อื่น ๆ	๑๐.๓	๒	๔	๖	
รวม	๑๐๐	๒๖	๒๖	๕๘	

ที่มา: ข้อมูลจากแบบสอบถามขก ๔.๓

จากการสำรวจพบว่ามีนายคำ รวจร้อยละ ๑๕.๕ ของผู้ตอบแบบสอบถามเขาเห็นว่า
เห็นว่าการต่อสู้ทางการ เมืองอาจจะมีวิธีการ โฆษณาด้วยเครื่องกระจายเสียงและใบปลิว
หรือประกาศชักชวนให้ประชาชน เขารวมเน็การกำลังกัน โคนลมรัฐบาล แต่กรร้อยละ ๗๔.๒
เห็นว่าเป็นสิ่งไม่ควรทำและไม่ถูกต้อง แสดงถึงว่านายคำ รวจส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการ
ต่อสู้ทางการ เมืองที่มีการโฆษณาใส่ร้ายและชักชวนให้เกิดการจลาจลวุ่นวายขึ้นในนานเมือง
และเห็นว่าการต่อสู้ทางการ เมืองควรจะเป็นเรื่องที่ทำ เรียบและสุกัันในหลักการให้เกิดการ
ยอมรับนับถือจากประชาชนมากกว่าการใช้กลวิธีทางการ เมือง

อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้มีผู้เห็นความผิดเห็นเป็นอย่างอื่นกรร้อยละ ๑๐.๓ ของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยมีความเห็นว่า

๑. ในการโฆษณาเพื่อต่อสู้ทางการเมืองควรจะทำใดในขอบเขตของประชาธิปไตย และยึดถือกฎหมายของบ้านเมือง

๒. ควรเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลอยู่แล้ว จึงควรต่อสู้ทางการเมืองโดยผ่านทางผู้แทนราษฎรในรัฐสภา

๓. การโฆษณาประกาศชักชวนให้ประชาชนเนืองกำลังกันโค่นล้มรัฐบาลนั้น ควรจัดการ คำนึงถึงเพื่อให้เกิดความสงบเพราะ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย (ซึ่งคงหมายถึง เมื่ออยู่ในช่วง ที่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖)

อย่างไรก็ตาม เมื่อสำรวจพบว่านายตำรวจนักเขียนสารวัตรและผู้อยู่บังคับกองไม่เห็น ควบกับการโฆษณาชวนเชื่อ หรือชักชวนให้ประชาชนเนืองกำลังกันเพื่อโค่นล้มรัฐบาลแล้ว วิธีการ ต่อสู้ทางการเมืองที่เอาเงินซื้อคะแนนเสียงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้กับผู้มีส่วนช่วยเหลือในการต่อสู้ของกลุ่ม น่าจะทำได้หรือไม่ผู้วิจัยจึงได้สำรวจความคิดเห็นใน เรื่องนี้แล้วนำมาเสนอไว้ในตารางที่ ๒๔

ตารางที่ ๒๔

แสดงทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เงินเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมือง

วิธีการต่อสู้ใดก็ตามซึ่งกำหนดการสอบสวนคดีอาญา หรือการต่อสู้ในทางการเมืองกรณีอื่น ๆ ควรใช้ เงินซื้อคะแนนเสียงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และให้เงินตอบแทนกับผู้มีส่วนช่วยเหลือ	เปอร์เซ็นต์	นรค.	ปริญญา	เลขนชั้น	รวม
๑. เห็นควยอย่างมาก	๓.๘	—	๑	๑	๒
๒. เห็นควย	๓.๘	๑	๑	—	๒
๓. เฉย ๆ	๑.๓	๑	—	—	๑
๔. ไม่เห็นควย	๘๖.๖	๑๐	๑๘	๓	๒๓
๕. ไม่เห็นควยอย่างมาก	๔๘.๘	๑๘	๑๐	๒	๒๖
รวม	๑๐๐	๒๖	๒๖	๖	๕๘

ที่มา: ขงมูลจากแบบสอบถามข้อ ๘.๘

จากการวัดทัศนคติถึงวิธีการใช้เงินเป็นเครื่องบ่งชี้ในการตัดสินใจทางการเมืองว่ามีนาย
 คำรวจเพียงร้อยละ ๓.๘ ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยเป็นอย่างมากกับการใช้เงินซื้อคะแนน
 เสียงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือจ่ายเงินตอบแทนกับผู้มีส่วนช่วยเหลือในการให้โศกอำนาจ
 ทางการเมืองซึ่ง เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันอยู่ในประเทศไทยและใน ร็องนี้มีผู้เห็นด้วยร้อยละ ๓.๗
 ส่วนอีกร้อยละ ๑๐.๗ ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สึกเฉย ๆ ฉะนั้นเมื่อรวมผู้เห็นด้วยทั้ง ๒ ระบุ
 เขาด้วยกันแล้วจะปรากฏว่ามีผู้เห็นด้วยกับการใช้เงินซื้อคะแนน เสียงและจ่ายเงินตอบแทนสำหรับ
 ผู้มีส่วนช่วยเหลือในทางการเมืองอยู่เป็นร้อยละ ๖.๕ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วย
 มีอยู่ถึงร้อยละ ๘๖.๖ และผู้ที่ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากมีร้อยละ ๘๘.๘ ฉะนั้น เมื่อรวมกันเข้าจึงมี
 ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้เงินซื้อคะแนน เสียงทางการเมืองอยู่ถึงร้อยละ ๘๑.๘ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ทั้งสิ้น แสดงให้เห็นถึงความไม่เห็นพ้องด้วยกับวิธีการต่อสู้ทางการเมือง ที่ใช้เงินซื้อคะแนน เสียง
 แลขว้างโรก็ก็ตามความขอเท็จจริงที่ยานมาการเมืองไทยของสมัครพรรคลูกหลานของตนนั้น เป็น เพราะมีการ
 ว่าง เคนซื้อคะแนน เสียงและมีการ เรียบรองทรัพย์สินเงินทองจากสมาชิกสภาผู้แทน เป็นส่วนใหญ่
 ที่จะนิยมแสก เปลี่ยนผลประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจที่ของอาศัยอำนาจทางการเมือง และผล
 ประโยชน์ทางการเมือง จนถึงกับในบางครั้งต้องมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรก็มี

นอกจากทัศนคติดังกล่าวแล้วนายคำรวจ เหล่านี้ยังมีทัศนคติต่อการ เสนอข่าวของหนังสือพิมพ์
 ดังนี้.—

ตารางที่ ๓๐

ทัศนคติหมต่อ การ เสนอ ข่าวของหนังสือพิมพ์

ในการ เสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ เห็นว่าหนังสือพิมพ์ บิดเบือนข่าวเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลใด	เปอรเซ็น	นรค.	ปริญญา	เลื่อนชั้น	รวม
๑. เห็นด้วยอย่างมาก	๖.๘	๓	๑	—	๔
๒. เห็นด้วย	๑๒.๑	๒	๕	—	๗
๓. เฉย ๆ	๓.๘	๑	๑	—	๒
๔. ไม่เห็นด้วย	๓๗.๘	๑๒	๗	๓	๒๒
๕. ไม่เห็นด้วยอย่างมาก	๓๘.๗	๘	๑๒	๓	๒๓
รวม	๑๐๐	๒๖	๒๖	๖	๕๘

ที่มา: ข้อมูลจากแบบสอบถามข้อ ๘.๖

นายตำรวจเห็นควยเป็นอย่างมากในการเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ควย บิด เป็นข่าว
 เพื่อช่วยเหลือนักสู้ใจมีรอยละ ๒.๘ ของบุคคลแบบสอยถาม และรอยละ ๑๒.๑ เห็นด้วย อีกรอย
 ละ ๓.๘ มีความรู้สึกเฉย ๆ ฉะนั้น เมื่อรวมกันก็มีความเห็นว่าหนังสือพิมพ์ควย บิด เป็นข่าวไคนี้
 มีอยู่เพียงรอยละ ๑๕.๐ ของบุคคลแบบสอยถาม ส่วนอีกรอยละ ๓๓.๕ ไม่เห็นควย และอีกรอย
 ละ ๓๕.๓ ไม่เห็นควยเป็นอย่างมาก เมื่อรวมแล้วจึงมีไม่เห็นควยกับการบิด เป็นข่าวของหนังสือ
 พิมพ์ เพื่อช่วยเหลือนักสู้มาลอบถึงรอยละ ๓๖.๖ ของบุคคลแบบสอยถาม แสดงถึงว่านายตำรวจ
 เหล่านี้คงการเห็นหนังสือพิมพ์เสนอข่าวอย่างอิสระตรงไปตรงมา ไม่คงกษภายใต้ความนิคของ
 รัฐบาล ทั้งนี้เพราะหนังสือพิมพ์เป็นยเสนอข่าวไคกับประชาชน จึงควรจะเสนกเรื่องราวอย่าง
 ตรงไปตรงมา ไควว่าจะ เป็นการทำให้รัฐบาลเสียหายหรือไม การมีอิสระในเรื่องการเขียน
 การพิมพ์ในทางปฏิบัติถือว่าเป็นหลักการที่สำคัญประการหนึ่งของระบบประชาธิปไตย เพราะ
 เป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ถึงกับมีข้อกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่า "บุคคลย่อมมีเสรี
 ภาพในการพูด การเขียน การพิมพ์ และการโฆษณา" การให้เสนอ เรื่องหรือข้อความในหนังสือ
 พิมพ์ไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจจนโฆษณาจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะกระทำในระหว่าง เวลาที่ประเทศ
 อยู่ในภาวะการรบ หรือสงครามหรือในระหว่าง เวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศ
 ไซกควอัยการศึก" นอกจากนี้ยังได้กำหนดไว้อีกว่า "การให้เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นอุดหนุน
 หนังสือพิมพ์ของ เอกชน รัฐหรือหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจจะกระทำมิได้"^{๑๒}
 แสดงถึงว่า เมื่อสังคมยอมรับนับถือว่า เรื่องการพูด การเขียน การพิมพ์ และการโฆษณาเป็น เสรี
 ภาพของบุคคลแต่ละบุคคล ฉะนั้นการที่บุคคลจะใช้เสรีภาพดังกล่าวนี้ไคก็จะคงไปไปปริกรณสิทธิและ
 เสรีภาพของผู้อื่น ในลักษณะของการ เสนอข่าวไคยบิด เป็น เพื่อช่วยเหลือนักสู้มาลอบนั้น ในเวลา
 ปกติถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ นอกจากนี้ยังป้องกันกาจางหรือยงกับโหลงข่าวเพื่อประโยชน์
 ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไค โดยเฉพาะไควควว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ์จะกระทำ
 มิได้ คงยอมให้รัฐแทรกแซงกิจการหนังสือพิมพ์ไคก็แล้ว เมื่อในภาวะสงครามหรือการฉุกเฉิน
 เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของความมั่นคงของประเทศชาตินั่นเอง ฉะนั้นการควยควยหนังสือ
 พิมพ์ไควไม่เป็นไปเพื่อความมั่นคงและ เภการชของชาติแล้วจะกระทำมิได้ ควยเหตุนี้หนังสือพิมพ์

^{๑๑} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวดที่ ๓๒ มาตรา ๕๐.

^{๑๒} Idem.

^{๑๓} Idem.

จึงควรวางตัวเป็นกลางโดย เกรงกลัวไม่กลัว เสนอหรือบิศ เป็นข้อข่าวสาร เพื่อประโยชน์ของฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใด เพราะ เมื่อประชาชนได้รับข่าวสารที่ผิดพลาด การตัดสินใจในการ เลือกตัวแทนหรือเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับยอมจะผิดพลาดไปควย

จากข้อเท็จจริงที่สำรวจได้พบว่านายตำรวจนักเขียนสารวัตรและผู้บังคับกองไม่เห็น ควบกับการใช้วิธีการรุนแรงของกลุ่มการเมือง ไม่เห็นเกี่ยวกับการสร้างกองกำลังขึ้นเพื่อป้องกัน ตนเองของกลุ่มชาวนาชาวไร และไม่เห็นควบกับวิธีการต่อสู้ทางการเมืองที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตามในกรณีชุมนุมประท้วงแล้วเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นถึงขั้นผิดกฎหมาย น่า จะได้ทราบวานายตำรวจเหล่านี้มีความคิดเห็นอย่างไร จะตกลงใจเลือกปฏิบัติกรให้เป็นไปตาม กฎหมายในฐานะ เป็นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมหรือว่าจะ เลือกปฏิบัติในฐานะ เป็นเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครองซึ่งถือเอาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นเกณฑ์พิจารณา เมื่อได้สำรวจแล้วพบ ความจริงดังนี้.-

ตารางที่ ๓๑

ความคิดเห็นในเรื่องการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย

ในการชุมนุมประท้วงทางการเมืองหรือครองผล
 ประโยชน์ เมื่อมีเหตุการณ์รุนแรงที่ผิดกฎหมายตำรวจ
 น่าจะเ้ใจจตุการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร
 เกิดขาดเพื่อให้เกิดความสงบและไม่เป็นตัวอย่างจนวกัน

	เป็ลร์เซ็น	นรท.	ปริญญ์	เล็กนชั้น	รวม
๑. เห็นควยขางมาก	๒๐.๓	๑๕	๑๔	๖	๓๕
๒. เห็นควย	๓๕.๘	๕	๑๐	—	๑๕
๓. เฉย ๆ	—	—	—	—	—
๔. ไม่เห็นควย	๒.๕	๒	๒	—	๔
๕. ไม่เห็นควยขางมาก	—	—	—	—	—
รวม	๑๐๐	๒๖	๒๖	๖	๕๘

หมายเหตุ: ขณมูลจากแบบสอบถามชก ๔.๒

ผลของการสำรวจพบว่า มีนายตำรวจคณะ ๒๐.๓ ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย เป็นอย่างมากกับการให้ตำรวจจัดการบังคับใช้ เป็นไปตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เมื่อมีเหตุการณ์รุนแรงที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นในการชุมนุมประท้วงทางการเมือง หรือการร้องผลประโยชน์อื่นที่ รอยละ ๓๖.๘ เห็นด้วยเมื่อรวมกันเข้าจึงมีผู้เห็นด้วยกับการที่ให้ตำรวจจัดการบังคับใช้ เป็นไปตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึง รอยละ ๕๓.๑ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ผู้ไม่เห็นด้วยอยู่เพียง รอยละ ๖.๕ เท่านั้น แสดงให้เห็นว่า ในระหว่างการบังคับใช้ เป็นไปตามกฎหมายกับการขังหน่วงได้ เป็นไปตามความต้องการทางการเมือง นายตำรวจเหล่านี้ เลือกละเอออการ บังคับให้ เป็นไปตามกฎหมาย เป็นหลัก ทำให้พิจารณาได้ว่าตำรวจมีความสำคัญในการ เป็น เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมากกว่า การ เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

อนึ่ง เมื่อ นายตำรวจ เหล่านี้ ไม่สนับสนุนให้มีการ เรียกร้องทางการเมืองที่รุนแรงและผิดกฎหมาย และสนับสนุนให้ เลือกลำเนินการ โภยสันติวิธี ผู้วิจัยจึง ได้เสนอทาง เลือกเพื่อหาชกยุติ ในเมื่อมีการชุมนุมประท้วง รัฐบาลคือ

๑. การ เผยแพร่ แนวความคิดด้วยการจัดพิมพ์หนังสือแจกจ่ายประชาชน
๒. ส่งผู้แทนไปเจรจากับรัฐบาลโดยตรง
๓. แสดงความคิดเห็นผ่านไปทางพรรคการเมือง
๔. ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรช่วยเหลือแล้วจ่ายเงินตอบแทนให้
๕. อื่น ๆ

ซึ่งนายตำรวจได้เลือกเอาวิธีส่งผู้แทนไปเจรจากับรัฐบาลโดยตรง ว่าเป็นวิธีการที่นายตำรวจเห็นพ้องด้วยที่สุด รองลงไปได้แก่การ เผยแพร่แนวความคิดด้วยการจัดพิมพ์หนังสือแจกจ่ายประชาชนและ แสดงความคิดเห็นผ่านไปทางพรรคการเมือง ส่วนวิธีการให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรช่วยเหลือแล้วจ่ายเงินตอบแทนให้ เป็นวิธีที่ไม่ได้รับค ความนิยมมากนัก

สรุปทัศนคติของนายตำรวจที่มีต่อกลุ่มอิทธิพลพรรคการเมือง และวิธีการต่อสู้ทางการเมืองมีดังนี้ -

๑. เห็นด้วยกับการมีสมาคมและกลุ่มผลประโยชน์
๒. เห็นว่าตำรวจไม่ควรสนใจแต่เฉพาะงานปลงกันปราบปรามอาชญากรรม แต่ควรสนใจการเมืองและการปกครองด้วย

๓. มีผู้เชื่อว่าการเมืองจะช่วยให้ประเทศเกิดความสงบเรียบร้อยได้ เท่า ๆ กับผู้ที่ไม่เชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นจริง ๆ
๔. เชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องสำคัญต่อความเป็นอยู่ของทุกคน
๕. ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย จำเป็นต้องมีพรรคการเมือง
๖. นิสิตนักศึกษาไม่ควรบิณฑบาตทางการเมือง
๗. ไม่เห็นด้วยกับการใช้วิธีการรุนแรงในการต่อสู้ทางการเมือง
๘. ชาวเขา ชาวไร่และกลุ่มการเมืองไม่ควรมีกองกำลังไว้เพื่อป้องกันตนเอง
๙. ไม่เห็นด้วยกับการโฆษณาให้ประชาชนเข้าร่วมชนนิกกำลังกัน โคนล้มรัฐบาล
๑๐. ไม่ควรใช้เงินชื้อคะแนนเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและจ่ายเงินตอบแทนสำหรับผู้มีส่วนช่วยเหลือในทางการเมือง
๑๑. หนังสือพิมพ์ไม่ควรเสนอข่าวบิณฑบาตเป็นข้อเท็จจริง
๑๒. ในการชุมนุมประท้วง เมื่อมีเหตุฉุกเฉินกฎหมายตำรวจควรจัดการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
๑๓. แนวทางแบบสันติวิธีในการต่อสู้ทางการเมืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการกลุ่มผู้ประท้วงส่งตัวแทนไปเจรจากับรัฐบาลโดยตรง

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย